





สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

5 กันยายน 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 นโยบาย	
30 บาทรักษาทุกที่ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thecoverage) - นพ.นิคม มะลิทอง ผอ.รพ.ระนอง เผย พร้อมให้บริการ เชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพกับ รพ. สังกัด สธ. - ปชช. ลงทะเบียนและยืนยันตัวตนผ่านหมอพร้อมแล้วทุกพื้นที่ “ผู้ป่วยสิทธิบัตรทองที่มีความจำเป็น” แม้ข้ามเขตรพ.ที่มีสิทธิ ก็รักษาได้โดยไม่ต้องใช้ใบส่งตัวและไม่เสียค่าใช้จ่าย	
 ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
กรมแพทองธาร 1 1. โปรดเกล้าฯ กรมแพทองธาร 1 สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, สยามรัฐ, มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, ข่าวหุ้น, ไทยโพสต์, ผจก., กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (แนวหน้า, สยามรัฐ, มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, ข่าวหุ้น, ไทยโพสต์, ผจก., กรุงเทพธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, คมชัดลึก, โพสต์ทูเดย์, headtopics, springnews, hfocus, sondhitalk, pptv, ch7, ch3plus, mono 29, thebetter) - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะรัฐมนตรี โดย นส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี 35 รายชื่อ โดยนายสมศักดิ์ เทพสุทิน เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนายเดชอิศม์ ขาวทอง เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ มีหมายกำหนดการทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รัฐมนตรีใหม่เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ ในวันที่ 6 ก.ย. เวลา 17.00 น. พระที่นั่งอัมพรสถาน - นายเดชอิศม์ ขาวทอง เลขาธิการพรรค ปชป. แถลงโต้ตอบประเด็นจริยธรรม ยืนยันไม่เคยต้องคดีอาญา ตนมีคดีเดียวคือ คดีเลือกตั้งนายก อบจ.สงขลา ซึ่งศาลยกฟ้อง พร้อมเตรียมฟ้องดำเนินคดีต่อขอล่าหาที่ผิดกฎหมาย เพื่อไม่ให้เป็นแบบอย่าง 2. พร้อมทำงานร่วม รมช.สธ.ป้ายแดง สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, INN, hfocus) - นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนายเดชอิศม์ ขาวทอง มาเป็น รมช.สธ. เบื้องต้นยังไม่ได้มีการคุยกันมาก่อน สามารถทำงานร่วมกันได้ แต่ต้องมาคุยกัน เพราะยังไม่ทราบว่าท่านอยากทำอะไรบ้าง 3. เปิดประวัติ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ, thethaiger) - นายสมศักดิ์ เทพสุทิน ปัจจุบันอายุ 69 ปี เป็นชาวสุโขทัย เริ่มต้นเข้าสู่การเมือง เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุโขทัย ตั้งแต่ปี 2526 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาบริหารรัฐกิจ) ม.ธรรมศาสตร์ ประสบการณ์ในตำแหน่งรัฐมนตรี ในปี 2535, รมช.สาธารณสุข ปี 2538, รมช.คมนาคม ปี 2540, รมว.เกษตรและสหกรณ์ และรมว.อุตสาหกรรม ปี 2544, รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี, ปี 2546 รมว.เกษตรและสหกรณ์, ปี 2562 รมว.ยุติธรรม, ล่าสุดปี 2567 รมว.สาธารณสุข โดยพันธกิจหลักคือการเดินทางข้ามเขตเคลื่อนนโยบายเรือธงของรัฐบาล “30 บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว” รวมถึงปัญหาต่าง ๆ ภายใน สธ. โดยเฉพาะการจัดสรร งบ.ให้กับ สปสช. 4. เปิดประวัติ นายเดชอิศม์ ขาวทอง สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, isranews, hfocus) - นายเดชอิศม์ ขาวทอง เกิดเมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2507 ชื่อเล่น ชาย สมรสกับนางจรรยาณุกุมารี กุมแก้ว และมีบุตรนอกสมรสกับนางสาวสุภาพร กำเนิดผล รวมมีบุตร-ธิดา 6 คน 1 ในนั้นคือ นายศักดิ์สิทธิ์ ขาวทอง สส.สงขลา เขต 9 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เคยดำรงตำแหน่งนายกอบจ.	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สงขลา ปี 2548 จากนั้นลงเล่นการเมืองกับพรรคไทยรักไทยแต่ไม่ได้รับเลือก ก่อนย้ายมาอยู่กับพรรคประชาธิปัตย์ในปี 2550 และได้รับเลือกเป็น สส. ในการเลือกตั้งปี 2562 จากนั้นปี 2564 เป็นรอง หน.พรรคประชาธิปัตย์ ทั้งนี้ ปี 2566 มีบทบาทพยายามดีลผ่านนายทักษิณ ชินวัตร เพื่อนำพรรคประชาธิปัตย์เข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทย และนำสส.ในกลุ่มโหวตหนุนนายเศรษฐาเป็นนายกฯ สวมมติพรรคที่โหวตออกเสียง จนมาถึงรัฐบาลแพทองธาร เมื่อพรรคพลังประชารัฐมีปัญหาเสียงแตกแยกขั้วพรรคประชาธิปัตย์มีมติเข้าร่วมรัฐบาล จึงได้เป็น รมต.ครั้งแรก</p>	
<p>การพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งปม.รายจ่ายประจำปี งปม. พ.ศ. 2568</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, กรมประชาสัมพันธ์)</p> <p>- การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในเวลา 09.00 น. วันที่ 5 ก.ย. 67 เพื่อพิจารณาร่างพ.ร.บ.งปม.ประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2568 วงเงิน 3,752,700 ล้านบาท ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ปรับลดกว่า 7,824 ล้านบาท ในวาระ 2 ต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการพิจารณา โดยจะเริ่มที่มาตรา 25 งบประมาณ สธ. วงเงินกว่า 53,400 ล้านบาท และจะพิจารณารายมาตราไปจนถึงมาตรา 40 ทั้งนี้ คาดจะปิดการอภิปรายในวาระ 2 ในเวลา 21.00 น. ก่อนลงมติวาระ 3 ทั้งฉบับ จากนั้นจะส่งให้ที่ประชุมวุฒิสภาพิจารณาต่อไป</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (news1live, workpointnews)</p> <p>- เพจเรื่องเล่าจากโรงพยาบาล โพสต์แสดงความเห็นกรณีการประชุมสภาฯ พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งปม.ประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 วงเงินรวม 3.75 ล้านล้านบาท ในวาระ 2-3 มีประเด็นงบจัดซื้อเครื่องบิน VIP แอร์บัส ลำใหม่ เฉพาะปี 2568 ปีเดียว 2,434 ล้านบาท (ปีงบ 2568- 2571 รวม 12,000 ล้านบาท) ว่า เมื่อเทียบกับ งบ รพ.ศรีนครินทร์ ขอนแก่น เวลา 4 ปีขาดทุนไป 2,500 ล้านบาท เงินก้อนนี้สามารถช่วยผู้ป่วยได้หลายครอบครัว ที่ งบ รพ. ตัดงบแล้วตัดงบอีก</p>	
<p>ประชุมผู้บริหารระดับสูง สธ.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, ข่าวสด, ผจก., สยามรัฐ, บ้านเมือง, hfocus, newtv, voicetv, ch3plus, theagenda, thecoverage, headtopics, INN)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูง โดยก่อนเริ่มการประชุมได้มีการแสดงมุทิตาจิตและกล่าวขอบคุณผู้บริหารระดับสูงที่จะเกษียณอายุราชการจำนวน 8 คน ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการรายงานความคืบหน้าร่าง พ.ร.บ. อสม., ร่าง พ.ร.บ. ระเบียบ ชรก. สธ. และร่าง พ.ร.บ.สุขภาพจิต โดยร่าง พ.ร.บ. ระเบียบ ชรก. สธ. ตนได้ลงนามเมื่อวันที่ 13 ส.ค.67 ส่งเรื่องให้เลขาธิการ ครม. เพื่อส่งเข้า ครม. พิจารณาต่อไป นอกจากนี้ ที่ประชุมรับทราบแผนการผลิตผู้ช่วยพยาบาล โดยจะรับผู้เรียนในพื้นที่ 60 คน/จังหวัด ค่าเรียน 5 หมื่นบาท/คน รวมถึงจะพัฒนาผู้ช่วยเหลือคนไข้ที่มีคุณสมบัติ เช่น วุฒิ ม.6 ให้เรียนต่ออีก 1 ปีเพื่อเป็นผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งจะให้เจ้าหน้าที่เก่าได้รับการพัฒนาก่อน</p>	
<p>ซ้อมแผนจัดการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ทีวีช่อง TNN,NBT, กรุงเทพธุรกิจ, ผจก., สยามรัฐ, บ้านเมือง, inn, thecoverage, thailandplus, sondhitalk)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เป็นประธานเปิดการฝึกซ้อมการบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ประจำปี 2567 (Medical emergency Management Exercise 2024 : M-MEX 2024) เพื่อทดสอบระบบบริหารจัดการการยกระดับการบริหารสถานการณ์ ตั้งแต่ภาวะปกติจนถึงภาวะวิกฤต และความเชื่อมโยงระหว่างระบบบัญชาการเหตุการณ์และกลไกการบริหารสถานการณ์ ตลอดจนช่วยพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติให้สามารถรับมือกับภัยและภาวะฉุกเฉินทุกรูปแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง</p>	
<p>รางวัล ASOCIO Awards 2024</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : (เพิ่มสื่อ) เว็บไซต์ (มติชน, thaitodaynews, fm91bkk,</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เผย สธ. ได้รับรางวัล ASOCIO Awards 2024 จากการใช้ IT พัฒนางานประสบความสำเร็จใน 2 สาขา คือ Health Tech Award จากโครงการ Financial Data Hub และ Environmental, Social & Governance Award จากโครงการ Health Rider เตรียมรับรางวัลในการประชุม ASOCIO Digital Summit 2024 ในวันที่ 7 พ.ย.นี้ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น</p>	
<p>เร่งอัปเดตพัฒนาธรรมาภิบาล-ข้อมูลสุขภาพดิจิทัล</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : (เพิ่มสื่อ) นสพ. มติชน เว็บไซต์ hfocus</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐและมาตรฐานข้อมูลสุขภาพ โดยสธ.เร่งอัปเดตทุกกรม กอง พัฒาธรรมาภิบาล ระบบข้อมูลสุขภาพดิจิทัล รองรับบริการประชาชนเพิ่มความรวดเร็ว สร้างความปลอดภัยทั้งระบบ หัวใจสำคัญอยู่ที่ธรรมาภิบาล ประสาน สพร.ร่วมเสริมทักษะบุคลากรและพัฒนางานดิจิทัลเต็มที่</p>	
<p>สธ. เดินหน้า ยกระดับระบบสารสนเทศเพื่อการเบิกจ่าย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus)</p> <p>- กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ สป.สธ. ร่วมกับสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อจัดทำข้อเสนอในการปรับปรุงระบบสารสนเทศด้านการเงินการคลังสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ อย่างมีส่วนร่วม เพื่อให้เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทั่วประเทศ ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบ Financial Data Hub ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และบุคลากรสามารถทำงานได้สะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อน</p> <p>นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองปลัด สธ. กล่าวว่า ระบบ Financial Data Hub นับเป็นก้าวที่สำคัญ ในการพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลของประเทศไทย โดยระบบนี้จะช่วยให้การบริหารจัดการข้อมูลด้านการเงินในระบบสุขภาพ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนส่งเสริมการใช้ข้อมูลร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการวางแผน และกำหนดนโยบายที่ตรงเป้าหมาย</p> <p>นพ.สวัสดิชัย นวกิจรังสรรค์ ผอ.กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ กล่าวว่า นับตั้งแต่ ผนึกความร่วมมือกับสปสช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการเบิกจ่ายค่าบริการสาธารณสุข ผ่าน Financial Data Hub เพียงระยะเวลา 3 ไตรมาส ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผลสำรวจชี้ชัด ผู้ใช้งานพึงพอใจสูงสุดกับการช่วยให้หน่วยบริการปฏิบัติตาม PDPA และ Cyber Security อย่างถูกต้องถึง 81.2% และผู้ใช้งานให้ความมั่นใจการช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการส่งและความถูกต้องของข้อมูลในการเบิกจ่ายค่าบริการสาธารณสุขถึง 71% นอกจากนี้ Dashboard และ การส่งแฟ้มข้อมูล ผ่าน Web portal ของ Financial Data Hub ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว! ได้รับความพึงพอใจสูงสุดถึง 89.9% และ 85.5% ตามลำดับ</p>	
<p>โรคฝีดาษวานร</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, กรมประชาสัมพันธ์, กรุงเทพธุรกิจ, linetoday, tnnthailand)</p> <p>- นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมควบคุมโรค ให้สัมภาษณ์ว่า ขณะนี้ผู้ป่วยยืนยันฝีดาษลิง สายพันธุ์เซลล์ 1 ปี รายแรกนั้น กรมควบคุมโรคได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบสวน พบว่า ผู้ป่วยสะเก็ดแผลแห้งหมดแล้ว สามารถออกจาก รพ. กลับบ้านได้ ส่วนผู้สัมผัสใกล้ชิดทั้ง 43 ราย ครบกำหนดเฝ้าระวัง 21 วัน ก็ไม่พบผู้ติดเชื้อเช่นกัน ถือว่าการพบผู้ป่วยฝีดาษลิง สายพันธุ์ เซลล์ 1 ปี ในวงที่เจอรายแรกนี้ จบแล้ว ไม่มีการแพร่เชื้อต่อไปยังคนอื่น ๆ ขณะที่การเฝ้าระวังผู้ป่วยรายใหม่ๆ ที่อาจจะเดินทางมาจากต่างประเทศ โดยเฉพาะพื้นที่องค์การอนามัยโลก ประกาศว่าเป็นพื้นที่ระบาดนั้น ด้านควบคุมโรคก็มีการดำเนินการมาตรการเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นต่อเนื่อง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สำนักข่าวไทย)</p> <p>- คีอาร์คองโก คาดว่าจะได้รับวัคซีนป้องกันเอ็มพ็อกซ์ชุดแรกในวันพฤหัสบดี และชุดที่ 2 ในวันเสาร์</p>	
<p>การกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thaitodaynews, thailandplus)</p> <p>- นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช เลขาธิการ อย. ร่วมหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ H.E.Prof TAKEMI Keizo รมว.ก.สาธารณสุขแรงงาน และสวัสดิการ ประเทศญี่ปุ่น ในงาน International Symposium for Asia Regulatory Coordination ~ Memoriam for Establishment of PMDA Asia Office ในประเด็นเกี่ยวกับการส่งเสริมการประสานและบูรณาการด้านกฎระเบียบ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถให้กับหน่วยงานกำกับดูแลของอาเซียนผ่านการสื่อสารโดยตรงกับสำนักงานหน่วยงานกำกับดูแลยาของประเทศญี่ปุ่น (PMDA) เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ผู้บริโภคเข้าถึงได้ ทั้งยังเป็นการกำกับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล</p>	
<p>มาตรการตรวจสอบผักและผลไม้นำเข้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, thailandplus, thebangkokinsight)</p> <p>- ภก.เลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการ อย. เผย อย.ผลักดันนโยบายเฝ้าระวัง กำกับดูแล ผักผลไม้ นำเข้าอย่างเข้มงวดตามมาตรการ Hold test release เพื่อสกัดกั้นผลไม้นำเข้าที่ไม่ได้มาตรฐานเข้ามาจำหน่ายในประเทศโดยเด็ดขาด พร้อมแนวคิด</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>1DAAN/1LAB/1DAY บริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ การส่งตัวอย่างและการตรวจวิเคราะห์ผ่านห้องปฏิบัติการ ทราบผลภายใน 24 ชั่วโมง ควบคู่การเจรจาการค้าร่วมภาคีเครือข่าย มุ่งสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจได้ด้วยความสะดวก รวดเร็ว ผู้บริโภคได้รับความปลอดภัย</p>	
<p>พบเครื่องสำอางผสมปรอท</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (คมชัดลึก, มติชน, ch7, thebangkokinsight)</p> <p>- ภก.วีระชัย นลวชัย รองเลขาธิการ ออย. เผย ออย.ได้รับการประสานจาก สสจ.อุตรดิตถ์ พบเครื่องสำอางเถื่อนจากรถเร่ขายในจังหวัด “เหมยหยง อาร์เอ ครีมสมุนไพรสหาย” เลขที่ใบรับจดแจ้ง: 10-1-5971557 (เลขที่ใบรับจดแจ้งถูกออกยกเลิกแล้ว) พบรถเร่ขายในจังหวัด เมื่อทดสอบด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น พบสารปรอท ได้ดำเนินคดีกับผู้ผลิต และผู้จำหน่ายทางแพลตฟอร์มออนไลน์แล้ว</p>	
<p>MOU ทุนการพัฒนาาระบบสุขภาพ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus, thansettakij, inn)</p> <p>- นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ ผอ.สวรส. เผย สวรส.ร่วมกับ โรช ไทยแลนด์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อส่งเสริมและให้ความร่วมมือในการพัฒนาและดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับระบบสุขภาพในประเทศไทย เพื่อนำร่องแนวคิดและผลักดันให้มีการลงทุนงบประมาณกับระบบสาธารณสุขในทุกมิติโดยมีเป้าหมายในการสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับชาวไทย ทั้งนี้ จากผลสำรวจความคิดเห็นคนไทยต่อระบบสุขภาพ ชี้ 47% ต้องการให้ภาครัฐลงทุนงบประมาณด้านระบบสาธารณสุข</p>	
<p>อก. มอบเงินแก่เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, thailandplus)</p> <p>- พญ.มิ่งขวัญ สุพรรณพงศ์ ผอ.อก.เผย อก.มอบเงินสนับสนุน จำนวน 300,000 บาท ให้แก่ เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือสมาชิกเครือข่ายๆ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือ โดยเครือข่ายฯได้ทำงานร่วมกับกลุ่มผู้ติดเชื้อฯ ที่ศูนย์องค์รวมร่วมกับ รพ. 220 แห่ง ซึ่งในภาคเหนือมีศูนย์องค์รวม 40 แห่ง โดยมีกลุ่มผู้ติดเชื้อฯ และครอบครัวที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ อ.เทิง, อ.เวียงแก่น, อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย, อ.เชียงคำ จ.พะเยา, อ.เมืองจ.แพร่ และอ.เวียงสา จ.น่าน</p>	
<p>ข่าวปลอม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยนิวส์ออนไลน์)</p> <p>- กรมอนามัย เผย กินเมล็ดมั่งคุดวันละ 1 กก. รักษาอาการปวดเข่าได้ เป็นข้อมูลเท็จ ยังไม่มีการศึกษาวิจัยที่สามารถนำมากล่าวอ้างหรือสนับสนุนได้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยนิวส์ออนไลน์)</p> <p>- กรมอนามัย เผยงดรับประทานน้ำตาลและของหวาน ช่วยให้แก้อาการปวดไมเกรน เป็นข่าวบิดเบือน การงดน้ำตาลอาจช่วยบรรเทาอาการไมเกรนได้ในบางคน แต่ไม่ใช่ทุกคน นอกจากน้ำตาลแล้ว ยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจกระตุ้นให้เกิดไมเกรน การแก้ไขต้องอาศัยการดูแลสุขภาพโดยรวม และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมควบคู่กันไป</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (antifakenewscenter)</p> <p>- กรมอนามัย ชี้แจงประเด็นดื่มน้ำมะนาวตอนเช้าวันละ 1 แก้ว ช่วยลดปัญหาทางเดินหายใจ ผิดสะอาด สร้างภูมิคุ้มกัน และลดสารพิษในเลือด เป็นข้อมูลบิดเบือน การดื่มน้ำมะนาว สามารถช่วยให้ร่างกายขับถ่าย ขับของเสียออกจากร่างกายได้ และยังช่วยลดความเสี่ยงจากโรคที่เกิดจากการขาดวิตามินซี เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันโรค รวมถึงช่วยลดอาการเจ็บคอ แต่ไม่ได้ช่วยลดสารพิษในเลือดตามที่กล่าวอ้าง</p>	
<p>คลังเต๋อร์ยาตอง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ เว็บไซต์ คมชัดลึก</p> <p>- พล.ต.ท.อัศวินเดช เปิดเผยว่า ผลการประชุมคดีข่มขืนยาตองมรณะ พบเพิ่ม 3 จุด รวม 21 จุดในหลายพื้นที่ พร้อมสั่งการให้ชุดสืบสวนลงพื้นที่ขยายผลร้านเคมีภัณฑ์ที่จำหน่ายสารเคมีให้กับ 2 ผู้ต้องหาไปผลิตเหล้าเถื่อน โดยที่ผ่านมา บก.น.3 ได้เชิญเจ้าของร้านเคมีภัณฑ์แห่งที่ 2 ที่อยู่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ มาให้ข้อมูลแล้ว เบื้องต้นจะมีการตรวจสอบใบอนุญาตเปิดกิจการ, ใบอนุญาตการซื้อขายเคมีภัณฑ์ รวมทั้งเอกสารการซื้อขายในวันเกิดเหตุ โดยเจ้าของร้านอ้างว่าได้ขายเอทานอลให้ผู้ต้องหาเท่านั้น จะตรวจสอบอย่างละเอียด รวมถึงไม่ปักใจเชื่อคำให้การของผู้ต้องหาที่บอกว่าสั่งซื้อเอทานอล ถือว่าเป็นสิทธิ์</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ของผู้ต้องหาในคำให้การ เนื่องจากมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ยืนยันว่าพบสารเอทานอลในเลือดของผู้ป่วยและผู้เสียชีวิต และยังพบพยานหลักฐานที่ในบรรจุภัณฑ์ที่เกิดเหตุ</p>	
<p>เตือนกินยาต้องสมุนไพร</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ch7</p> <p>-นางสุจิตรา บำไทย์ วัย 44 ปี ชาว อ.ตะโหมด จ.พัทลุง ออกมาเตือนภัยชาวบ้านโดยเฉพาะผู้สูงอายุ โดยนางสุจิตราเล่าว่าได้ทำยาต้องสมุนไพรในขวดโหลแก้ว ซึ่งชาวบ้านเล่าปากต่อปากว่าดื่มแล้วอาการป่วยต่างๆ จะหายเป็นปกติทั้ง จึงไปซื้อสมุนไพรจัดชุดจากร้านจำหน่ายสมุนไพรร้านหนึ่งมาให้แม่อายุ 79 ปี ที่มีอาการท้องอืด ไม่ค่อยขยับถ่าย โดยนำมาดองกับน้ำส้มตาลโดนด (น้ำส้มสายชูหมัก) ที่ไว้ในขวดโหลแก้ว 7 วัน หลังแม่ดื่มยาต้องขยับถ่ายเป็นเลือด ร่างกายอ่อนแรง อาการหนักต้องส่ง รพ.ตะโหมด แต่อาการไม่ดีขึ้นต้องส่งตัวต่อไป รพ.พัทลุง ซึ่งผู้สื่อข่าวได้ลองพิสูจน์พบว่ายาต้องมียกฉลากคล้ายเหม็นเน่า จิบเข้าไปไม่นานก็มีอาการท้องเสีย</p>	
<p>อภิปรายข้อมูล “ยาซูโดอีพีดรีน” มั่วฉิม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, แนวหน้า, สยามรัฐ, บ้านเมือง, linetoday)</p> <p>- นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ โฆษกกระทรวงกลาโหมฝ่ายการเมือง กล่าวถึงกรณี น.ส.กัญพัชร รจิตโรจน์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน อภิปรายตักตวงกระทรวงกลาโหม ในส่วนของการสร้างโรงงานเภสัชกรรมทหารแห่งใหม่ 938 ล้านบาท โดยยกข้อมูลที่สับสน ไม่เป็นความจริง นำพาสังคม ไปสู่ความเข้าใจผิดในหลายประเด็น เช่น การตั้งคำถามเกี่ยวกับยาซูโดอีพีดรีน โดยกล่าวว่า “หลังๆ ยาชนิดนี้ไม่มีขายเท่าไรเพราะเป็นสารตั้งต้นยาบ้า ยาไอซ์” พร้อมนำมาอภิปรายผูกติดกับข้อมูลที่ว่า ‘ไทยส่งออกยาไอซ์สูงสุดอันดับ 1’ นับเป็นการกล่าวร้ายประเทศไทยอย่างน่าตกใจ จึงใจนำข้อมูลที่ไม่มีมีความเกี่ยวข้องกัน มาอภิปรายเชื่อมโยงกันให้ประชาชนเข้าใจผิด จนทำให้คนไทยทั้งประเทศไทยเสียหาย จึงขอเรียกร้องให้ สส.คนดังกล่าว อภิปรายด้วย ‘ความทรงภูมิใหม่’ เพื่อชี้แจงความจริงต่อสังคมว่า ผู้ที่สามารถจำหน่ายซูโดอีพีดรีนสูตรเดี่ยวนั้น ผลิตได้เฉพาะผู้รับอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ฯ กระทรวง ทบวง กรม สภากาชาดไทย องค์การเภสัชกรรม หรือ ‘สถาบันอื่นของทางราชการตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา’ เท่านั้น ดังนั้น โรงงานเภสัชกรรมทหาร เป็นหน่วยงานในกระทรวงกลาโหม จำเป็นต้องผลิตทางการแพทย์ตามกฎหมาย และยานี้ห้ามขายในร้านขายยาทั่วไปตามกฎหมายอยู่แล้ว</p> <p>การอภิปรายในสภา โดยไม่มีฐานข้อมูลรองรับที่ว่า ‘แทบทั้งโลกเลิกผลิตซูโดอีพีดรีนแล้ว ไปใช้ยาตัวอื่น’ ไม่เป็นความจริง ณ วันนี้ ยังมีการผลิตยาดังกล่าวเพื่อใช้ในการรักษาพยาบาล เป็นยาที่มีประสิทธิภาพในการรักษาสูง ซึ่งเรื่องนี้ ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ ‘หน่วยงานใดเป็นผู้ผลิต’ แต่ที่ผ่านมามี ‘การควบคุมการใช้ยา’ โดยปัจจุบัน ยาชนิดนี้ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2 (วจ.2) การใช้ต้องขออนุญาตทุกครั้งและจำกัดการใช้ ในทางการแพทย์ ยาทั้ง 2 ตัว เป็นยาที่อยู่ในกลุ่มที่ใช้รักษาภาวะอาการเดียวกัน ทั้งหมดจึงเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วย</p> <p>ส่วนวาทกรรมที่ว่า ‘การผลิตยาไม่ใช่ภารกิจของกองทัพ’ และ ‘กองทัพทำงานที่ไม่ใช่ธุระ’ ข้อเท็จจริงคือ โรงงานเภสัชกรรมทหาร เกิดขึ้น พ.ศ. 2484 – 2488 ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ในช่วงที่การผลิตยาเพื่อช่วยเหลือประชาชน และ ทหารในภาวะสงคราม จนปัจจุบันยังอยู่ในสังกัดปลัดกระทรวงกลาโหม ผลิตยาเพื่อใช้ในกองทัพ และที่ผ่านมามีโรงงานเภสัชกรรมทหารช่วย GPO องค์การเภสัชกรรม ภายใต้กำกับของ สธ. ผลิตยาใช้ในยามวิกฤต เช่น ช่วงสถานการณ์น้ำท่วมปี 2554 ที่องค์การเภสัชกรรม ผลิตยาไม่ทัน เช่นกัน</p>	
<p>พบร่างทรงพญานาคราช อ้างสามารถรักษาคนได้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวสด, 3plusNew, Sanook, ข่าวเวิร์คพอยท์ 23, ไทยรัฐ, ข่าวช่อง 8)</p> <p>- ผู้สื่อข่าวไปสัมภาษณ์หญิงสาวที่โซเซียลมีการแชร์ต่อคลิ๊ป อ้างตัวเป็นร่างทรงพญานาค สามารถรักษาคนได้ เปิดดวงเปิดบารมี ดูอดีตชาติ รับทำบุญออนไลน์ ปลอบยกผ่านไลฟ์สด ที่วัดบางชัน กทม. ทราบชื่อ น.ส.หัตยา อายุ 40 ปี เล่าว่า เคยอยู่ในวงการคอสเพลย์ วันหนึ่งได้ยินเสียงคนเรียก คิดว่าตัวเองเป็นบ้า เสียงจะมาตอนที่นั่งสมาธิ เรียกว่าพ่อแสนๆ หลังจากที่ ได้เปิดบารมี รู้สึกมีการเปลี่ยนแปลง บางวันจะมีอาการค้ำรามออกมาเอง พูดภาษาเทพได้ ตอนนี้เป็นร่างทรง เป็นหมอผี</p>	
<p>หม้อต้มแก้น้ำฝางมรณะ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ คมชัดลึก</p> <p>- จากกรณีสามีภรรยาที่ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ นำต้มน้ำจากไม้แก่นฝางชงกาแฟดื่มทุกเช้า โดยสามีมีอาการวูบ และ ภรรยา วูบเสียชีวิตทันที ส่งรักษาที่ รพ.ศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 1 ก.ย.67 สงสัยว่าเกิดจากชงกาแฟด้วยน้ำต้มไม้แก่นฝางหรือไม่</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>นพ.อัครเดช บุญเย็น ผอ.รพ.อุทุมพรพิสัย ตั้งข้อสังเกตว่า หากไม่มีใครวางยาพิษ ซองกาแฟก็น่าสงสัย เพราะเชื่อว่าแก้วนฝางมีสรรพคุณช่วยกระตุ้นไม่ให้หัวใจเต้นช้าเกินไป หากดื่มมากๆ สะสมก็อาจจะเกิดอาการปวดได้ อย่างไรก็ตาม จะต้องรอผลตรวจชิ้นสูตรจาก รพ.ตำบอง ซึ่ง สสจ.ศรีสะเกษ ได้ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างไปตรวจด้านอาหารและยาแล้ว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (คมชัดลึก, ไทยรัฐ, ch7, ch3)</p> <p>-ดร.ภญ.สุภาภรณ์ ปิติพร เกษตรกรเชี่ยวชาญ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ได้นำฝางที่เป็นแก้วนที่ต้มแล้วมาโชว์ให้ดู พร้อมสาธิตการต้มน้ำฝาง และน้ำฝางผสมกับกาแฟให้ดู ก่อนเปิดเผยว่า ฝางมี 2 ชนิด คือ ฝางเสนและฝางส้ม ฝางเสนแก้วนจะเป็นสีแดง ฝางส้มเมื่อต้ม ซงกาแฟได้ ไม่เป็นไร แต่ต้องเป็นกาแฟธรรมดา ฝางกับกาแฟทำให้รสชาติกลมกลืนกัน แต่ต้องเป็นกาแฟที่ไม่มีส่วนผสมอื่น กรณีที่เกิดขึ้นกับชาวอีสานที่ต้มน้ำฝางกับกาแฟแล้วเสียชีวิตนั้น มีปัจจัยหลายอย่าง ปัจจัยแรก กาแฟที่ต้มเป็นกาแฟแท้หรือไม่ หรือเป็นกาแฟที่มีสารอื่นอยู่ด้วย สารนั้นอาจมีผลต่อร่างกายเยาะ หรือมีโรคประจำตัวอะไรหรือไม่ โดยส่วนตัวคิดว่าไม่ใช่กาแฟธรรมดา น่าจะเป็นกาแฟที่มีส่วนผสมอื่น หรือได้กินอย่างอื่นไปด้วยไหม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ คมชัดลึก</p> <p>- นพ.นพพล บัวสี รก. ผอ.รพ.ศรีสะเกษ สันนิษฐานว่า ผู้เสียชีวิตและสามี อาจได้รับสารพิษโดยไม่รู้ตัว ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนสอบสวนสืบสวนและส่งเลือดไปตรวจ เพื่อหาว่าเป็นสารพิษชนิดไหน 2 สัปดาห์น่าจะแสดงผล</p> <p>- สาธารณสุขตำบลตาเกษ ตั้งศูนย์ตรวจร่างกายให้กับชาวบ้าน ในพื้นที่ ต.ตาเกษ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ เพื่อคัดกรองว่ามีผู้ที่ต้มน้ำดื่มแก้วนฝางหรือนำไปผสมกาแฟแล้วมีอาการผิดปกติหรือไม่ โดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ที่มีความเสี่ยง</p>	
<p>ความคืบหน้า รพ.รัฐขาดทุน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, hfocus, thecoverage)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. กล่าวถึงกรณี รพ.รัฐหลายแห่งประสบปัญหาการเงินขาดสภาพคล่อง และเรียกร้องเงินค่าผู้ป่วยในของระบบบัตรทอง ว่า ที่ประชุม สปสช.ที่ผ่านมา ตนได้ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องคำนวณตัวเลขให้ชัดเจนพบว่า การรักษาผู้ป่วยในแต่ละโรค มีการคิดค่ารักษาหน่วยวัดเป็น 1 หน่วยค่ารักษา หน่วยค่ารักษาละ 8,350 บาท ซึ่งตนคิดคำนวณใหม่ จากจำนวนหน่วยค่ารักษาของคนที่ป่วยปีนี้ 9 ล้านหน่วยค่ารักษา ถ้าเฉลี่ยจะได้ลดลงประมาณร้อยละ 2 พร้อมยืนยันไม่ต้องห่วงเรื่องเงินขาด ในส่วนของการเคลียร์ปัญหาเงินที่มีการพูดเรื่องเงินบำรุงต่าง ๆ ก็จะเคลียร์กันให้หมด ส่วนการกำหนดกรอบอัตราค่าผู้ป่วยในจะเพิ่มได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับอนุกรรมการฯ ซึ่งตนเป็นประธานบอร์ดสปสช. จะนำตัวเลขจากอนุฯ มาวินิจฉัย ทั้งนี้ ข้อเสนอให้ผู้ป่วยสิทธิบัตรทอง 30บาท ร่วมจ่ายส่วนเกินสิทธิประโยชน์ อย่าเพิ่งพูดถึงตอนนี้เป็นเรื่องใหม่เกินไป</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage</p> <p>- นพ.ประวัติกิจธรรมกุลนิจ นายก อบจ.กาญจนบุรี อดีต ผอ.รพ.ด่านมะขามเตี้ย ให้ความเห็นกรณี รพ.หลายแห่งประสบปัญหาขาดสภาพคล่องภายหลังได้รับการจัดสรรงบจากกองทุนบัตรทอง ว่า น่าจะเกิดจากการบริหารจัดการมากกว่า โดยเน้นวิธีการรับผู้ป่วยในไว้มากขึ้น และเพิ่มการจ้างงานบุคลากร พยาบาล เพื่อต้องการรายได้จากการเบิกจ่ายผู้ป่วยใน แต่ไม่ได้ตามเป้า และเป็นต้นทุนทำให้เกิดค่าใช้จ่ายในภาพรวมของรพ.สูงขึ้น พร้อมแนะ สธ. ชมรม หรือเครือข่ายบุคลากรทางการแพทย์ต่าง ๆ อาจต้องหันมามองตัวเองเพื่อปรับตัวในด้านการบริหารจัดการใน รพ. และไม่ควรจะโทษ สปสช. ฝ่ายเดียว แต่ สปสช. ก็ต้องปรับวิธีการเบิกจ่ายแบบใหม่ ที่ไม่ใช่มุ่งเน้นไปที่รักษาผู้ป่วยเยาะก็จะได้เงินเยาะ เพราะเป็นระบบที่ผิดเพี้ยนไปจากที่ควรเป็น ที่ต้องมุ่งเน้นสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เพจ Dr.Dark</p> <p>- โพสต์ภาพข่าวเว็บไซต์ hfocus ระบุ สมศักดิ์ ลั่น อย่าตกใจ รพ.ขาดทุนผู้ป่วยในลดจากเดิมแค่ 2% ปิดตกร่วมจ่ายเลิกคิดไปเลย พร้อมแสดงความเห็นว่า หมกปัญหาต่อ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เพจ Dr.Dark</p> <p>- โพสต์ภาพข่าวเว็บไซต์ hfocus ระบุ สธ.ยกระดับ FDH อย่างมีส่วนร่วม เพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล พร้อมแสดงความเห็นว่า เชื่อมข้อมูลยังง ึ่ สปสช.ถึงกล้าพูดว่าไม่รู้ รพ.ขาดทุน</p>	